
FORSÆTISNEFND 31. janúar 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
framkvæmd slembivals í íbúaráð - R20010403
1.           Hvernig hefur slembival í íbúaráð gengið eftir hverfum borgarinnar?
2.           Hefur þurft að kjósa oftar en einu sinni í einhverjum hverfum?
3.           Hversu oft hefur þurft að kjósa til að ná fulltrúa inn í íbúaráðin?
4.           Er búið að kjósa í öllum hverfum og íbúaráðin þar með fullmönnuð?
5.           Hvaða forsendur/ástæður lágu að baki því að þeir sem lentu í sembivali sáu sér ekki fært að 
taka sæti í íbúaráðunum tæmandi talið?


